

Chúa Giêsu – Lời ban sủng.

26/08 – Chúa Nhật tuần 21 Tháng 8 năm B.

"Chúng con sẽ đi đâu và đi với ai? Thầy mà có những lời ban sủng".

Lời Chúa: Ga 6, 61-70

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có nhiều môn đồ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!"

Thầy biết rằng các môn đồ đang làm bầm vết chuyên ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Đi đâu đó

làm các con khó chịu? Vậy nếu các con thấy Con Người lên trời đã trở lại thì sao?

Chính thần trí mà làm cho sủng, chắc chắn thì nào có ích gì? Những lời Ta nói với các con

là thần trí và là sủng. Những trong các con có một số không tin". Vì thế, Chúa Giêsu

đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi đó, Ta bỏ

các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho".

Thầy biết gì có nhiều môn đồ rút lui, không còn theo Người nữa.

Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Các con, các con có muốn bỏ đi

không?" ----- Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mà có

những lời ban sủng đi đâu. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng:

Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa".

**THEO AI ? Theo ai?**

Có nhìn vào các nhà thờ đông nghẹt người xem lễ, thì ai cũng nói lòng đạo đức của người

tín hữu hôm nay thật là lớn. Tuy nhiên, cuộc sống của họ có đúng là đạo đức hay không?

Đạo Tin Mừng sáng hôm nay sẽ giúp chúng ta xác định xem mình đang theo Chúa hay

là đã xa lìa Ngài?

1/ Thấy vậy, nếu chúng ta chỉ dùng lời bí tích Thánh Thể mà thôi thì chưa theo đòi

hội của Tin Mừng. Bởi vì Lời Chúa phải đem ra thực hiện thì mới trở thành bánh

trở nên sinh sống và máu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa càng sâu sắc hơn nếu mọi người

biết chia sẻ cho nhau không những của cải vật chất mà còn cả tình thương trong cuộc

sống.

2/ Vẫn còn có nhiều người quan niệm đi lễ, gõ chuông, đọc kinh, giữ luật đạo, lâu lâu bố thí

cho kẻ nghèo hay dâng cúng cho nhà thờ, thì đã thấy hiện đời lòng đạo đức của mình.

Còn ngay trong cuộc sống hằng ngày, họ không còn biết đến người láng giềng đang sống

nhờ thế nào? Không còn biết đến xóm làng đang có những vấn đề gì?

3/ Họ không cần để ý đến tình huống ngay trong mọi quan hệ bình thường với kẻ khác. Và nhờ thế vô tình họ đã khoanh vùng hoạt động cho Chúa ở trong nhà thờ mà thôi, họ chỉ đưa Chúa vào trong cuộc đời, đang lúc Chúa Giêsu lại sinh hoạt ngay giữa lòng xã hội loài người. Nếu sống đời như thế, thì làm sao lại Chúa trở thành bán ban sống sống cho đời?

4/ Không ít người đã theo Chúa Giêsu chỉ vì phép lạ bánh hoá nhiều, nhưng rồi họ lại vì vì vã bỏ Chúa mà đi vì lại Ngài thật chóng tai, không thể chấp nhận được. Chỉ riêng nhóm 12 là đã xác tín rằng: Chỉ mình Chúa mới có Lời ban sống. Điều xác tín này đã rõ nét trong khi xây dựng cộng đoàn tiên khởi: mọi người bị bệnh chữa chung, chăm lo cho nhau và ai cũng no đủ, hạnh phúc.

5/ Giáo Hội Kitô hợp với Đức Kitô, không chỉ trong các nghi lễ phụng vụ mà mọi người trong Giáo Hội phải sống với tinh thần của Ngài ngay trong cuộc sống hàng ngày. Xã hội vẫn còn những kẻ thiêu u ám, vẫn còn những bất công và áp bức, thì Giáo Hội vẫn còn có những người đem đức Kitô ra cho mình. Làm thế nào để ngày càng đẩy lùi những bất công, đói khổ và lạc hậu.

**\*SUY TƯ VÀ QUYẾT TAM HÀNH ĐỘNG:** Điều đó đồng nghĩa với làm thế nào để tất cả luôn mãi Đức Kitô mãi mãi cách rõ nét nhất trong cuộc sống hiện tại.

Thiên Chúa không thích những cơn lũ, nhưng Ngài cần lòng nhân ái. Lời vâng nào có ích gì khi sự thù hận đã kéo vẫn còn trong những tín hữu hay vẫn còn những kẻ đói khổ đau đớn bên cạnh mình. Xác tín đi theo Chúa trên con đường công đạo là phải mang lấy y nôi của tu, ray rứt và mất xã hội của đức an vui hạnh phúc.

Vậy thì chúng ta đã theo Chúa như thế nào và đã thực hiện lại Chúa ra làm sao để lại Chúa thực sự đem lại cho chúng ta sống sống vĩnh cửu?

ST

-----